



**Contact:** Judy Iannaccone  
Director, Communications  
**Phone:** (714) 480-7503  
**E-mail:** iannaccone\_judy@rsccd.org

Ngày 7 Tháng Tám, 2007  
XIN PHỔ BIẾN NGAY

**Trường Đại Học Santa Ana College Được Tuyên Dương Trên Toàn Quốc**  
(Santa Ana)-- Theo Tuần Báo *Community College Week*, một tờ báo phát hành trên toàn quốc cho những chuyên viên của các trường đại học hai-năm, trường đại học Santa Ana College đứng hạng 10 trên toàn quốc trong danh sách 100 trường cấp khoa bằng associate degree đối với các sinh viên gốc Hispanic. Trường Santa Ana College, với quá trình thành lập 92-năm đứng hạng ba trên tiểu bang, trong lãnh vực cấp bằng cho sinh viên gốc Hispanic, chỉ sau hai trường là East Los Angeles College đứng hạng sáu và Riverside Community College đứng hạng tám.

Hơn nữa, trường đại học Santa Ana College đứng hạng 16 trên toàn quốc trong danh sách 100 trường cấp khoa bằng associate degree đối với các sinh viên người Mỹ gốc Á Châu. Trong mùa Thu năm 2006, tỉ lệ ghi danh theo học của trường là 1% American Indian, 2% African- American, 12% Asian, 46% Latino, 29% Caucasian, 2% Filipino, 3% những chủng tộc khác, và 5% không báo cáo.

Báo phát hành Ngày 16 Tháng Bảy thống kê về các bằng cấp ở các trường đại học hai-năm tính theo năm học 2005-2006. Bản phúc trình thống kê được dựa trên dữ kiện được soạn thảo của cơ quan National Center for Education Statistics Integrated Postsecondary Education Data Set.

Trong năm học 2005-2006, Santa Ana College đã cấp 1,350 bằng hai-năm associate degree. Cùng năm, 487 sinh viên SAC đã tốt nghiệp chương trình dạy nghề và được cấp bằng chứng chỉ.

*‘Sinh viên đến với Khu-Học-Chánh của chúng tôi với nhiều mục tiêu học vấn khác nhau. Có sinh viên học để thuyên chuyển lên trường đại học cao hơn; có sinh viên*

*muốn được huấn luyện ngành nghề chuyên môn; cũng có sinh viên chỉ học để trao dồi kiến thức cá nhân,' Tiến Sĩ Edward Hernandez, Jr., Tổng Giám Đốc Hiệu Trưởng của Khu-Học Chánh phát biểu. 'Lẽ dĩ nhiên chúng tôi rất hân diện được tuyên dương trên toàn quốc, cho nên chúng tôi sẽ tiếp tục những nỗ lực gia tăng sự tham dự của sinh viên qua các chương trình, gồm thuyên chuyển, học nghề và học thi lấy bằng tương đương trung học, để có tương lai sáng lạng hơn.'*

Trong mùa Thu năm 2006, gần 66% tỉ lệ sinh viên theo học tại trường đại học Santa Ana College's là thuộc sắc dân thiểu số. Tổng số sinh viên theo học các chương trình có điểm credit và không có điểm credit trong mùa Thu năm 2006 là 38,522.

### ***Vài Nét về Trường Đại Học Santa Ana College***

*Trường Đại Học Santa Ana College là một đại học cộng đồng cho công chúng, phục vụ trên dưới 50,000 sinh viên theo học lấy điểm credit và không-điểm hàng năm. SAC cung ứng nhu cầu giáo dục để thuyên chuyển sinh viên lên các hệ giáo dục cao hơn hoặc để tuyển vào các ngành nghề; thực hiện các khoá học nâng cao trình độ chuyên môn, trình độ cá nhân để đáp ứng nhu cầu đào tạo, huấn luyện của các xí nghiệp và cơ sở thương mại; tổ chức những chương trình giáo dục y tá, nhân viên chữa lừa và nhân viên công lực.*

**###**